

Số: /SKHCN-VP

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2021

V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ  
trong thời gian áp dụng giãn cách xã  
hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của  
Thủ tướng Chính phủ

**HỎA TỐC**

Kính gửi:

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Thực hiện công văn (hỏa tốc) số 8416/UBND-VP ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh v/v áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có chỉ đạo triển khai thực hiện tại công văn số 611/SKHCN-VP ngày 18/7/2021.

Nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc công việc theo kế hoạch của từng phòng ban, đơn vị đã được lãnh đạo phê duyệt; kịp thời phân công, chỉ đạo, chuyển văn bản để xử lý trên hệ thống iDesk.

CCVC làm việc tại nhà phải đảm bảo duy trì chế độ thông tin liên lạc, thường xuyên theo dõi công việc trên hệ thống iDesk để kịp thời xử lý công việc. Bên cạnh đó cần tăng cường sử dụng các ứng dụng CNTT khác (nhóm zalo,...) để thông tin, phổ biến, triển khai công việc kịp thời.

CCVC-NLĐ sử dụng Giấy xác nhận di chuyển từ nhà đến cơ quan làm việc được cấp đúng mục đích, tuyệt đối không đi đến địa điểm khác trong quá trình di chuyển từ nhà đến nơi làm việc. Trường hợp thực hiện không nghiêm túc để xảy ra vấn đề lây nhiễm dịch bệnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định.

2. Yêu cầu các phòng khẩn trương có ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch và phân công nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021-2025, nhất là đề xuất cụ thể tiến độ thực hiện, đồng thời góp ý dự thảo Quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (các dự thảo Văn phòng đã gửi đến lãnh đạo các phòng, đơn vị). Thời hạn có ý kiến góp ý về Văn phòng trước 15 giờ 00 ngày 20/7/2021. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến xem như đồng ý với dự thảo, Văn phòng tham mưu Giám đốc Sở ban hành và chỉ đạo thực hiện.

Văn phòng chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị khẩn trương hoàn thiện danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, trình Giám

độc Sở chậm nhất ngày 22/7/2021 để chủ trì xem xét, phê duyệt, làm cơ sở chỉ đạo thực hiện thi tuyển các chức danh khuyết, thiếu.

3. Đề nghị Ban chấp hành CĐCS tăng cường phối hợp chỉ đạo hoạt động các Tổ An toàn Covid-19 đã thành lập, đảm bảo chế độ phân công cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động, trong đó cần đảm bảo dành thời gian 30 phút đầu giờ phân công nhiệm vụ các thành viên để thực hiện, nhất là hàng ngày phải tiến hành kiểm soát chặt chẽ người đến trụ sở làm việc (khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi làm việc), kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở (Tổ Văn phòng báo cáo Giám đốc Sở; Tổ Trung tâm TT&UD KH&CN báo cáo PGĐ Hiền; Tổ Chi cục TCĐLCL báo cáo PGĐ Thanh) những vấn đề nổi cộm hàng ngày, định kỳ hàng tháng 2 lần tổng hợp tình hình báo cáo Chủ tịch CĐCS, Giám đốc Sở và CĐVC tỉnh (trước ngày 14 và ngày 29).

CCVC-NLĐ phải kịp thời thông báo với Tổ ATCoV-19 về những thông tin có liên quan nhằm hỗ trợ truy vết các trường hợp F1, F2 (nếu có).

Đối với Lãnh đạo Sở, thống nhất đầu tuần đi làm việc để họp rà soát tiến độ công việc được phân công; Giám đốc Sở duy trì thường trực làm việc tại Sở (linh hoạt theo buổi); bố trí làm việc luân phiên cách ngày tại nhà đối với 02 Phó Giám đốc (PGĐ Thanh làm việc tại cơ quan thứ Tư, thứ Sáu), PGĐ Hiền làm việc tại cơ quan thứ Ba, thứ Năm). Trường hợp cần thiết khác thì chủ động đến cơ quan để chỉ đạo xử lý công việc.

Trên đây là ý kiến của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Đề nghị Ban chấp hành CĐCS chủ động phối hợp trong triển khai hoạt động các Tổ ATCoV-19 có hiệu quả, góp phần nâng cao công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, PGĐ sở;
- BCHCĐCS;
- Lưu: VT\_nnp.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Danh**